

CÔNG AN TỈNH

Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng trong Công an nhân dân. Cuộc thi được tổ chức thành

2 vòng, vòng sơ khảo và vòng chung khảo (vòng sơ khảo tổ chức tại Công an tỉnh, vòng chung khảo tổ chức tại Bộ Công an). Đối tượng dự thi là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Thái Bình. Bài tham gia dự thi phải bảo đảm yêu cầu về nội dung và hình thức do ban tổ chức quy định, mỗi cá nhân chỉ được tham gia 1 bài dự thi và gửi trước ngày 11/11/2019. Cơ cấu giải thưởng vòng sơ khảo ở Công an tỉnh gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Ban tổ chức cuộc thi Công an tỉnh chọn 3 bài thi xuất sắc nhất ở vòng sơ khảo để tham gia vòng chung khảo ở Bộ Công an.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Luật An ninh mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước.



Ảnh minh họa

VŨ TIẾN

Người dân hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an

Công an tỉnh vừa triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 với mục đích đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

Các đơn vị đã tiến hành cấp phát 350 phiếu điều tra xã hội học trên 10 lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính tại 22 phòng chức năng và công an cấp huyện, cấp xã. Sau 2

tháng triển khai thực hiện, qua tổng hợp kết quả 100% phiếu xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, đúng theo quy định của pháp luật; 90,49% số phiếu thể hiện sự hài lòng (gồm hài lòng và rất hài lòng)... Người dân, tổ chức cũng đã góp ý với cơ quan công an trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn nữa trên một số tiêu chí như: mở rộng các hình thức thông tin để đăng tiếp cận dịch vụ hành chính công; tiếp tục

đơn giản hóa các thủ tục hành chính; cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...

Qua công tác đo lường, lực lượng công an đã nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức để biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân.

NGUYỄN TÙNG

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/8, huyện Thái Thụy tổ chức nghe báo cáo tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và ban giải pháp xây dựng đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2019.

Tính đến ngày 31/7, toàn huyện có 47/47 xã hoàn thành xây dựng đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM. Trong đó, có 42 xã có

quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và 5 xã được tổ chức thăm định xã đạt chuẩn NTM, gồm: Thụy Dũng, Thái Dương, Thụy Phong, Thái Thọ, Thái Nguyên.

Theo rà soát, đánh giá của huyện, tính đến ngày 5/8, huyện đạt 6/9 nhóm tiêu chí huyện NTM, gồm các tiêu chí: số 2

(giao thông), số 3 (thủy lợi), số 4 (điện), số 6 (tổ chức sản xuất), số 8 (an ninh trật tự), số 9 (tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình NTM); còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: số 1 (quy hoạch), số 5 (văn hóa, y tế, giáo dục), số 7 (môi trường).

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành chức năng của huyện đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện 3 tiêu chí huyện NTM chưa đạt. Trong đó, với tiêu chí về quy hoạch đang thực hiện

Tăng gấp 2 lần diện tích cấy bằng máy so với vụ mùa năm 2018



Ảnh minh họa

Vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh gieo cấy 78.467ha lúa, giảm 477ha so với vụ mùa năm 2018. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 3.199ha lúa được cấy bằng máy, chiếm 4,07% tổng diện tích lúa, tăng 1.458ha, gấp 2 lần so với vụ mùa năm 2018. Các huyện phát triển diện tích cấy máy như: Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, diện tích cấy máy vẫn còn thấp và tăng chậm, nguyên nhân chính do cấy máy yêu cầu đầu tư đồng bộ từ làm mạ đến cấy lúa.

Các địa phương trong tình cũng đã có chuyển biến tích cực trong phương thức gieo cấy, diện tích lúa gieo thẳng là 8.729ha, chiếm 11,12% tổng diện tích gieo cấy, giảm 3.253ha so với vụ mùa năm 2018, tiêu biểu như: Kiến Xương, Tiên Hải. Đây là sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với chỉ đạo sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo.

NGÂN HUÂN

THÀNH PHỐ

Tiếp nhận 342 đơn của công dân

7 tháng đầu năm 2019, Trụ sở tiếp công dân thành phố Thái Bình đã tiếp gần 660 lượt người, chủ yếu là công dân các phường, xã: Tiến Phong, Vũ Chính, Phú Xuân, Vũ Phúc, Vũ Đông. Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tập trung vào lĩnh vực tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đòi lại đất đã chuyển nhượng cho người khác hoặc đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước. Đồng thời, tiếp nhận 342 đơn của công dân, trong đó 151 đơn đủ điều kiện xử lý, 191 đơn trung lập, không đủ điều kiện xử lý. Đến nay đã xem xét giải quyết, trả lời công dân 76 đơn; còn lại 75 đơn đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Từ nay đến cuối năm 2019, thành phố tập trung chỉ đạo các phường, xã khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức tiếp công dân; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm với công việc để làm công tác tiếp công dân; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp.

ĐỨC DUNG

ÔNG ĐỖ NGỌC TRUNG,

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Vũ Thư, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý di tích chùa Keo cho biết: Do là di tích quốc gia đặc biệt với đa số công trình được làm bằng gỗ nên công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được chú trọng. Hàng năm, lực lượng bảo vệ của chùa được công an tỉnh, công an huyện tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cũng được quan tâm, đầu tư. Ban Quản lý đã mua máy bơm công suất lớn, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh bình chữa cháy, vệ sinh các tiêu lệnh chữa cháy. Hệ thống điện xung quanh chùa cũng được chạy bằng cáp ngầm. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã tuyên truyền trên loa truyền thanh, nhắc nhở du khách chỉ thấp hương ở bát hương công đồng, không thắp trong nội tự; thực hiện nghiêm giờ đông, mở cửa chùa...

Quản lý di tích, trong đó có phòng cháy, chữa cháy đã được các đơn vị, địa phương quan tâm. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các tổ công tác, tổ chức kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy vào dịp lễ hội mùa xuân, thu. Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các di tích lớn như: di tích cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt đã được chú trọng thực hiện... Tuy nhiên, đó là

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY DI TÍCH

Không chủ quan, lơ là

Toàn tỉnh hiện có gần 3.000 di tích, trong đó có nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật. Sở hữu công trình kiến trúc cổ từ thời Lý, chùa Keo (Vũ Thư) là một trong 10 kiến trúc cổ tiêu biểu và là một trong ba ngôi chùa tiêu biểu của Việt Nam. Hầu hết các công trình kiến trúc của chùa được làm bằng gỗ, trong đó phải kể đến gác chuông 3 tầng cao 12m bằng gỗ lim. Mỗi năm, chùa Keo đón hàng chục nghìn lượt khách về dâng hương, tham quan, văn cảnh. Bởi vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được Ban Quản lý di tích chùa Keo đặt lên hàng đầu.



Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chùa Keo kiểm tra, vệ sinh thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

vào năm 2017 là bài học đắt giá cho những người làm công tác quản lý di tích. Ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi ngôi đình chày, chữa cháy vẫn còn những hạn chế, còn thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy, còn tình trạng thấp hương trong nội tự... Sự cố cháy di tích lịch sử cấp quốc gia tại đình cổ Lưu Xá, xã Đông Phương (Đông Hưng)

nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý di tích là phòng cháy, chữa cháy. Ở các di tích cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được quan tâm thường xuyên. Tuy nhiên, tại một số di tích do các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý, vấn đề phòng cháy, chữa cháy vẫn chưa được quan

tâm đúng mức. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy còn thiếu nhiều trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; vẫn còn tình trạng thấp hương trong nội tự, đốt vàng mã... Nguyên nhân là do một số ban quản lý di tích các địa phương chưa quan tâm đúng mức, còn chủ quan; phương tiện phòng cháy, chữa cháy thiếu

HOÀNG LANH

THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 1)

đến nay, trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH thì nguồn vốn ủy thác đầu tư của địa phương đạt 5.393 tỷ đồng, tăng 1.172 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Cùng với việc chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, từ đầu năm đến nay, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố còn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban đại diện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 23 lượt xã, phường; 78 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, 667 lượt hộ vay với tổng số tiền 8.452 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Ngân hàng CSXH Việt Nam và Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để triển khai kịp thời các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát qua đó chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại ở cơ sở; duy trì nghiêm túc lịch trực và nội dung trực giao dịch tại xã, trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong cho vay ưu đãi ở địa phương...

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã trao giấy khen của Ngân hàng CSXH Việt Nam cho 1 cá nhân ngoài hệ thống có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH năm 2018.

91% KHU DÂN CƯ... (Tiếp theo trang 1)

6 tháng cuối năm 2019, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã phát động từ đầu năm; tập trung hướng mạnh về cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua.

VŨ THỤ... (Tiếp theo trang 1)

Từ tháng 6/2017, các cấp hội phụ nữ huyện Vũ Thư phát động cán bộ, hội viên, nhân dân trong hoa, đến nay toàn huyện đã có 47.376m đường hoa ở 29/30 xã, thị trấn và hàng nghìn bồn hoa tại các khu vực công cộng. Các địa phương tiêu biểu có nhiều diện tích hoa là: Duy Nhất gần 8.000m, Việt Hùng 4.150m, Phúc Thành 3.864m... Các tuyến đường hoa, bồn hoa góp phần tích cực tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã trao giấy thưởng và giấy khen cho 9 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi "Đường hoa nông thôn mới" lần thứ nhất, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Nhất giành giải nhất.

THÔNG BÁO
về việc thanh lý xe cẩu KAMAZ 14L-9149
(lần thứ hai)

Căn cứ công văn số1857/MICCO-CĐTƯ, TKKTTCC của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc thanh lý tài sản công định;

Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe cẩu KAMAZ 14L-9149, thông tin cụ thể như sau:

I. Sơ lược lý lịch tài sản:

- Tên tài sản: Xe cẩu KAMAZ.
- Trọng tải: 25 tấn.
- Số khung: 22166811
- Năm SX: 2002.
- Biển kiểm soát: 14L-9149.
- Nước SX: Liên Xô.
- Số máy: 194172.
- Năm đưa vào sử dụng: 2003

II. Hình thức thanh lý:

Công ty sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh thông qua bộ giá kín với giá khởi điểm là: 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Thời gian đấu giá vào 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại hội trường Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe cẩu KAMAZ 14L-9149 vui lòng đến Nhà máy sản xuất Amon Nitrat làm thủ tục đăng ký đấu giá với Hội đồng thanh xử lý xe cẩu KAMAZ 14L-9149 trước 09 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Người trả giá cao nhất sẽ là người được mua xe cẩu KAMAZ 14L-9149 trên.

Các cá nhân có nhu cầu mua mời đến xem xe cẩu KAMAZ 14L-9149 bắt đầu từ ngày 07 tháng 8 năm 2019 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Liên hệ trực tiếp để xem xe cẩu KAMAZ 14L-9149:

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Cơ điện.
- Điện thoại: 0904.075.568

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc

Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng

Số trúng thưởng: 60091

Mở thưởng ngày 05 tháng 8 năm 2019

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.

Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH